

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh nổi tiếng, Quốc hội khóa XV nói chung khởi đầu nhiệm kỳ mới khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến hết sức phức tạp. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nỗ lực đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; tổ chức các hoạt động sau kỳ họp đạt kết quả cao. Đó là khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.

# Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới



Hội nghị tiếp xúc giữa các vị đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 8 huyện, thành phố và 260 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, ngày 5/8/2021.

Ảnh: TẮT ĐẠT

Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 9 đại biểu. Dù nhiều đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội song với năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn tại địa phương, đơn vị, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, cho ý kiến có chất lượng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyển trách nhiệm cho biết: Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 5 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 14 lượt ý kiến tại tổ và thảo luận về công tác nhân sự. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025... Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn

bị chu đáo, công phu, có sự tham vấn, thảo luận, góp ý giữa các thành viên trong Đoàn; bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh chính xác, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, là cơ sở để Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Bà Đỗ Thị Đa, xã An Ninh (Tiển Hải) cho biết: Qua theo dõi tôi thấy dù mới khởi đầu nhiệm kỳ song

Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị ĐBQH đã hoạt động rất tích cực, nhất là tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, phát biểu nhiều vấn đề sát thực tế cuộc sống, vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Điều đó chứng tỏ cử tri đã lựa chọn và trao gửi niềm tin đúng người.

Ngày sau thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) theo

hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tới 8 điểm cầu huyện, thành phố và 260 điểm cầu xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Có 4.035 cử tri tham dự hội nghị trực tuyến, 12 lượt cử tri trực tiếp phát biểu và nêu cử tri có ý kiến bằng văn bản. Đây là lần đầu tiên Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức TXCT trực

tuyến 3 cấp tỉnh, huyện, xã song với sự chuẩn bị chu đáo hội nghị đã đạt kết quả cao, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cách làm này đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt, đổi mới trong công tác TXCT, là tiền đề để ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức TXCT trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Quốc hội tiếp theo, vừa qua Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, từ đó tổng hợp phân tích kiến nghị của các cấp, ngành, địa phương làm căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Để xứng đáng với niềm tin của cử tri, thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh, từng vị đại biểu sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo luật định; tích cực, chủ động tham gia vào công tác xây dựng pháp luật, đổi mới hình thức lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo luật; tăng cường hoạt động giám sát, chủ trọng giám sát chuyên đề những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, lựa chọn vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc để tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp sát thực, chất lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT, nâng cao tỷ lệ ý kiến cử tri được trả lời ngay tại hội nghị. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới bắt đầu nhưng những gì mà Đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các

## Đại biểu Trần Khánh Thu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi thấy rất vinh dự, tự hào song cũng là trách nhiệm lớn lao cần phải thực hiện thật tốt để xứng đáng với niềm tin đó. Dù đang cùng các cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19 nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, học hỏi kinh nghiệm của các đại biểu đi trước, nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp; lắng nghe, ghi chép, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm tại hội nghị TXCT trực tuyến. Và nay tôi đang cùng đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

## Anh Nguyễn Đức Hải, xã Liên Giang (Đông Hưng)



Đoàn ĐBQH tỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả. Đoàn không chỉ nỗ lực cùng các ĐBQH của cả nước làm việc liên tục trong những ngày diễn ra kỳ họp để đưa ra các quyết sách quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV mà còn linh hoạt trong tổ chức hội nghị TXCT trực tuyến vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa tăng khả năng tương tác, tăng hiệu quả kết nối giữa ĐBQH với cử tri trong toàn tỉnh. Mong rằng thời gian tới Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường giám sát chuyên đề, tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp.

vị ĐBQH đã ghi dấu ấn thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần cùng cả nước thực

hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

HIỆU NGHĨA

# Từ khuyến học, khuyến tài đến xây dựng xã hội học tập

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là cuộc vận động mang ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư, hướng đến xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số.

## KỶ I: THAY ĐỔI THỰC CHẤT TỪ MỘT ĐỀ ÁN



Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của thành phố Thái Bình.

Ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" (Đề án 81). Đề án đã đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn chuyển từ việc xây dựng các mô hình khuyến học trước đây sang giai đoạn xây dựng các mô hình học tập, phù hợp với trào lưu học tập suốt đời của thế giới ngày nay. Sau 1 năm thực hiện thí điểm và 5 năm thực hiện đại trà, Đề án 81 đã được đánh giá là đã thay đổi thực chất phong trào học tập suốt đời.

Ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" (Đề án 81). Đề án đã đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn chuyển từ việc xây dựng các mô hình khuyến học trước đây sang giai đoạn xây dựng các mô hình học tập, phù hợp với trào lưu học tập suốt đời của thế giới ngày nay. Sau 1 năm thực hiện thí điểm và 5 năm thực hiện đại trà, Đề án 81 đã được đánh giá là đã thay đổi thực chất phong trào học tập suốt đời. Ông Đạo chia sẻ: Những tiêu chí của gia đình học tập là động lực to lớn thúc đẩy việc học không chỉ của các con tôi mà còn giúp vợ chồng tôi mạnh dạn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu trong phát triển kinh tế. Từ mảnh đất 200m<sup>2</sup>, đến nay tôi đã mở rộng diện tích trang trại lên 7.000m<sup>2</sup> để nuôi gia cầm, trồng rau màu, cây ăn quả, nuôi cá và trồng nho đen không hạt ứng dụng công nghệ cao. Mỗi năm gia đình tôi tạo việc làm cho 5 - 7 lao động địa phương với thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận thu được gần 500 triệu đồng. Mặc dù làm kinh tế nhưng tôi với chúng tôi, việc học của các con vẫn được đặt lên hàng đầu. Ngay từ khi các cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi đã phân chia thời gian để kèm cặp, bảo ban các con. Cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các cháu, 12 năm phổ thông, các con luôn đạt thành tích tốt nghiệp Đại học Bách khoa, công tác tại nhà máy gạch men Mikado (Tiển Hải), cháu nhỏ đang học năm thứ ba Học viện Đại học chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

học tập suốt đời. Ông Đạo chia sẻ: Những tiêu chí của gia đình học tập là động lực to lớn thúc đẩy việc học không chỉ của các con tôi mà còn giúp vợ chồng tôi mạnh dạn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu trong phát triển kinh tế. Từ mảnh đất 200m<sup>2</sup>, đến nay tôi đã mở rộng diện tích trang trại lên 7.000m<sup>2</sup> để nuôi gia cầm, trồng rau màu, cây ăn quả, nuôi cá và trồng nho đen không hạt ứng dụng công nghệ cao. Mỗi năm gia đình tôi tạo việc làm cho 5 - 7 lao động địa phương với thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận thu được gần 500 triệu đồng. Mặc dù làm kinh tế nhưng tôi với chúng tôi, việc học của các con vẫn được đặt lên hàng đầu. Ngay từ khi các cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi đã phân chia thời gian để kèm cặp, bảo ban các con. Cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các cháu, 12 năm phổ thông, các con luôn đạt thành tích tốt nghiệp Đại học Bách khoa, công tác tại nhà máy gạch men Mikado (Tiển Hải), cháu nhỏ đang học năm thứ ba Học viện Đại học chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Những cố gắng, nỗ lực của gia đình ông Nguyễn Văn Đạo chính là kết quả của quá trình học tập không ngừng theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trở thành gia đình học tập tiêu biểu của thành phố Thái Bình và của tỉnh. Ông Bùi Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết: Nếu gia đình là tế bào của xã hội thì gia đình học tập là hạt nhân của xã hội học tập. Xây dựng gia đình học tập là xây dựng phong trào học tập từ gia đình, các thành viên trong gia đình đều học tập. Các gia đình Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội đều gắn kết với một dòng họ cụ thể mang tính thực hệ, gắn với một cộng đồng như thôn làng, tổ dân phố, do đó xây dựng gia đình học tập là tiền đề để xây dựng dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đây được xác định là những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển phong trào hiếu học, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Theo thống kê, hết năm 2020 thành phố Thái Bình có 80,8% gia đình học tập, 89,6% dòng họ học tập, 91% cộng đồng học tập và 100% đơn vị học tập.

## Sự thay đổi thực chất

Sau 1 năm thực hiện thí điểm và 5 năm thực hiện đại trà, hiện toàn tỉnh có 75,7% số hộ gia đình

đình học tập; 67,6% dòng họ đạt dòng họ học tập; 70,1% cộng đồng học tập; 82,3% đơn vị học tập; 81% trung tâm học tập cộng đồng xếp loại khá, tốt; bình quân mỗi năm các trung tâm học tập cộng đồng huy động được 1,5 triệu lượt người tham gia học tập các chuyên đề. Tất cả các chỉ số đều vượt so với mục tiêu Đề án 281 đề ra. Nhờ sự phát triển, nhân rộng của các mô hình, công tác phát triển quỹ khuyến học thông qua việc huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... cũng có sự thay đổi rõ nét. Tính đến cuối năm 2020, quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 155 tỷ đồng (tăng 90 tỷ đồng so với năm 2015), bình quân đầu người 81.500 đồng. Hàng năm, hội khuyến học các địa phương đã trao hàng nghìn suất học bổng cho cả người lớn và học sinh các cấp học có nhiều thành tích trong học tập, trong nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tốt và học sinh nghèo vươn lên học tốt để các em có cơ hội tiếp tục đến trường học tập.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Cẩm, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Ngày 9/1/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" (Đề án 81). Để triển khai thực hiện Đề án 81, các bộ, ngành... đã xây dựng các đề án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án 281. Sau 6 năm thực hiện Đề án 281, phong trào xây dựng các mô hình học tập tập trung rõ nét nhất là thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Đó là sự thực tiễn phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thúc đẩy các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, số người dân tham gia học tập tại trung tâm luôn được ổn định và phát triển. Đề án đã có tác động đến các phong trào, các cuộc vận động của địa phương như: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tầm gương học tập suốt đời của Bác; phong trào xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo, góp phần lan tỏa rộng khắp phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

(còn nữa) ĐẶNG ANH

# Bảo vệ thành trì khám chữa bệnh trước nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập

Ngay sau khi Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và huyện Hải Hậu (Nam Định) ghi nhận hơn 10 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở y tế trong tỉnh đã tăng cường, siết chặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch từ khâu sàng lọc, phân luồng, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" và bảo đảm giãn cách trong bệnh viện...



Bệnh viện Đa khoa tỉnh bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế tại khu vực đăng ký khám chữa bệnh.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở Y tế thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm 37 tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Ngay sau khi có thông tin về ổ dịch tại huyện Hải Hậu, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát và thông báo ngay với địa phương, nơi lưu trú những cán bộ, nhân viên y tế trong đơn vị đã sang huyện Hải Hậu trở về hoặc có tiếp xúc với người huyện Hải Hậu từ ngày 18 - 31/8 để được theo dõi, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi chuyển sang Nam Định nếu không có việc thực sự cần thiết. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát, phân loại, tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ huyện Hải Hậu hiện đang khám chữa bệnh tại đơn vị, báo cáo về Sở Y tế đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo số liệu rà soát tại các bệnh viện tuyến tỉnh, một số cơ sở khám chữa bệnh ở các huyện giáp ranh với Nam Định cho thấy, nhiều cơ sở y tế đã ghi nhận có bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ Nam Định sang khám chữa bệnh hoặc người huyện Hải Hậu đi, về từ Nam Định sang đó đến khám chữa bệnh, sau đó có một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân quê huyện Hải Hậu, Củ thể, từ ngày 18 - 31/8, Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Bình đã rà soát được hơn 110 người Nam Định sang khám chữa bệnh và hiện còn 3 người Nam Định đang điều trị; Bệnh viện Phụ sản An Đức có 94 người từ Nam Định sang khám, điều trị, trong đó riêng huyện Hải Hậu có 8 người điều trị ngoại trú và đã về trước ngày 30/8; Bệnh viện Nhi Thái Bình có gần 200 người đã từng đi, về

test nhanh hoặc xét nghiệm PCR được bố trí đi cổng riêng (cổng số 3); các trường hợp đi khám chữa bệnh đi cổng số 1, 2. Bệnh viện cũng bố trí lực lượng riêng phục vụ xét nghiệm cho người dân có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện. Đối với bệnh nhân chạy thận, do không chỉ có bệnh nhân trong tỉnh mà còn có bệnh nhân tỉnh ngoài nên trước diễn biến phức tạp của dịch, từ lâu Bệnh viện đã tuyển dụng, khuyến cáo người bệnh, người nhà bệnh nhân đi lại điều trị không đi về, vận động người thân không đến thăm hỏi. Trước khi vào chạy thận, người bệnh đều được kiểm tra thân nhiệt, các chỉ số sinh tồn... để bảo đảm an toàn.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Ngoài việc yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Sở Y tế tiếp tục đề nghị các cơ sở y tế phải thiết lập khu xét nghiệm riêng, biệt lập với khu khám chữa bệnh để khi có ca mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, điều trị. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại các trường hợp nguy cơ; thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, nhân viên y tế làm việc ở khu vực có nguy cơ cao. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế sẽ phối hợp với các huyện, thành phố kiểm sát các điểm xét nghiệm ở một số khu vực trọng điểm trên các tuyến quốc lộ để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tự nguyện của người dân, giảm tải việc xét nghiệm và để bảo đảm an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh.

HOÀNG LÃNH